
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่สาม 
 

   วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2  
อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 
ปีที่ 3 ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่สาม โดยมี นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน             
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าที่ประธานการประชุม  
   ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมต่อจากการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร เมื่ อวัน พุธที่  
1 กันยายน 2564 โดยเป็นการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล      
(นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์ กับคณะ จ านวน 185 คน เป็นผู้เสนอ) 
  จากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การอภิปรายทั่วไปฯ ใช้เวลาไปแล้วทั้งหมด จ านวน    
25 ชั่วโมง 47 นาที 34 วินาที โดยพรรคร่วมฝ่ายค้านใช้เวลาไปแล้ว จ านวน 21 ชั่วโมง 39 นาที 31 วินาที 
คงเหลือเวลา จ านวน 18 ชั่วโมง 30 นาที 29 วินาที พรรคร่วมรัฐบาลใช้เวลา จ านวน 29 นาที 31 วินาที 
คงเหลือเวลา 2 ชั่วโมง 24 วินาที คณะรัฐมนตรีใช้เวลา จ านวน 2 ชั่วโมง 55 นาที 16 วินาที ประธาน         
สภาผู้แทนราษฎรใช้เวลา จ านวน 53 นาที 11 วินาที จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ  
   ต่อจากนั้น สมาชิกฯ ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
    สมาชิกฯ  อภิ ป รายไม่ ไว้วางใจ  พลเอก ประยุทธ์  จั นทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะ
ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (ศบค.) ว่า ในฐานะ      
ที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการป้องกันการแพร่ระบาด     
ของโรคติดเชื้อโควิด-19 เพราะข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ ได้สั่งการในฐานะ ผอ.ศบค.เป็นเสมือนสิ่งที่ใช้     
ในการบริหารแผ่นดินซึ่งมีผลทางกฎหมายอย่างชัดเจนว่า การด าเนินการจัดหาชุดตรวจโควิด-19 แบบ ATK           
ต้องผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลได้รับการรับรองจากองค์การ
อนามัยโลก (WHO) รวมทั้งมีความแม่นย าเพ่ือน าไปสู่การรักษาอย่างทันท่วงทีและพร้อมจัดส่งในเวลาที่ก าหนด 
ซึ่งข้อสั่งการนี้ท าให้การประมูลต้องถูกยกเลิกไป แต่เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อสั่งการ
ยกเลิกข้อสั่งการเดิม โดยแก้ไขข้อความเดิมและเปลี่ยนข้อความที่บอกว่าในเรื่องการจัดซื้อชุดตรวจ ATK       
ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งจัดหาโดยเร็ว หากมีปัญหาความขัดแย้งขอให้เร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด ซึ่งตัดค า
ว่า WHO กับความแม่นย าออก อีกทั้งพบว่าการประมูลในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 มีเงื่อนง าส่อไปในทางทุจริต
โดยมีการเปลี่ยนสเปคของชุดตรวจ ATK และลดสเปคของความแม่นย า ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจหน้าที่ในทางไม่ชอบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งประโยชน์      
หรือเอ้ือประโยชน์โดยไม่สุจริต ส าหรับการเซ็นสัญญาซื้อชุดตรวจ ATK องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ไม่ได้ท าสัญญา
ซื้อกับ บริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จ ากัด  ซึ่ งเป็นผู้ยื่นซองการประมูลและเป็นผู้ ชนะการประมูล              
แต่เมื่อถึงขั้นตอนการท าสัญญาการจัดซื้อองค์การเภสัชกรรมกลับไปลงนามกับ บริษัท เวิลด์ เมดิคอล          
อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งมิใช่เป็นบริษัทที่ชนะการประมูล แต่มีสถานะเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้ง            
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เป็นผู้แทนจ าหน่ายของริษัท ออสท์แลนด์ แคปปิตอล จ ากัด การลงนามสัญญาเช่นนี้ เป็นสัญญาที่ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ สามารถท าได้หรือไม่ ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ       
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือไม่ เป็นการเอ้ือประโยชน์ นายกรัฐมนตรีบริหารราชการผิดพลาดและ   
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 หลายมาตรา อาทิ มาตรา 47 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุข
ของรัฐ บุคคลผู้ยากไร้ย่อมมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ บุคคล
ย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมาตรา 55 รัฐต้อง
ด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้าน
แพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการท าหน้าที่ผิดพลาดบกพร่องหลายประการ ตามที่ผู้น าฝ่าย
ค้านในสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกฯ หลายท่านได้อภิปรายไปแล้วตลอดสองวันที่ผ่านมา  นอกจากนี้ สมาชิกฯ 
หลายท่านห่วงใยต่อมาตรการล็อกดาวน์คนงานก่อสร้างในพ้ืนที่สีแดงเข้ม เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค    
ติดเชื้อโควิด-19 ที่ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อทะลุหมื่นรายต่อวัน พบว่ามีคนงานก่อสร้างได้รับผลกระทบเป็นจ านวนมาก 
รวมถึงบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างทั้งรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็กอีกนับพันแห่ง     
แม้ภาครัฐจะมีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบการ แต่ก็ไม่เพียงพอกับการใช้ชีวิต ซึ่งต้องท าให้ประชาชน
ต้องอพยพจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและไปเผยแพร่เชื้อในพ้ืนทีต่่างจังหวัด 
  ส าหรับประเด็นการปฏิรูปวงการต ารวจในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ส่งผลให้       
การบริหารงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติล้มเหลว นอกจากนี้ปัญหาการโยกย้ายแต่งตั้งในส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ โดยมีราคาตั้งไว้ในต าแหน่งต่าง ๆ ไม่ค านึงถึงความอาวุโสยังกลายเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิด           
การทุจริตต่าง ๆ เช่น การค้าแรงงานเถื่อน การค้ายาเสพติด บ่อนการพนัน เป็นต้น รวมถึงกรณี พันต ารวจเอก 
ธิติสรรค์ อุทธนผล หรืออดีตผู้ก ากับโจ้ ก็เป็นผลผลิตอันเลวร้ายจากการก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติ     
ของนายกรัฐมนตรี อีกท้ังยังไม่เคยออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีพฤติการณ์ทุจริต
อย่างชัดเจนในโครงการศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ  หรือ 191 ซึ่งท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดระดับจังหวัดและระดับภาคทั่วประเทศ โดยได้รับงบประมาณมาจากส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีการล็อกสเปค
และเตรียมบริษัทเสนอราคาไว้แล้ว โดยเป็นบุคคลเดียวกับที่เคยบริจาคเงินให้กับมูลนิธิป่ารอยต่อและพรรค
การเมืองหนึ่ง ซึ่งมีการเปิดให้มีการเสนอราคาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเปลี่ยนเป็นการเสนอราคา
โดยใช้วิธีคัดเลือกด้วยการออกหนังสือเชิญเฉพาะบริษัทในครั้งที่สอง และเปิดให้มีการเสนอราคาโดยวิ ธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งที่สาม ซ่ึงอยู่ในระหว่างด าเนินการ ในการนี้ได้มีหนังสือร้องเรียนถึงผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติให้ตรวจสอบและทบทวนข้อก าหนดขอบเขตงาน (TOR) อีกทั้งยังมีการจ้างบริษัทที่ปรึกษาแห่งใหม่    
ด้วยเงินจ านวน 143 ล้านบาท เพ่ือให้ค าปรึกษาในระยะเวลาเพียง 6 เดือน การใช้งบประมาณที่มาจากภาษี    
ของพ่ีน้องประชาชนควรมีความคุ้มค่าและเหมาะสมมากที่สุด จึงตั้งข้อสังเกตว่าโครงการเหล่านี้มีความน่าสงสัย
ว่ามีเจตนาส่อทุจริตอย่างชัดแจ้ง 
  ส าหรับประเด็นการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.)            
ของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มีการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาด มีการของบประมาณ         
เป็นจ านวนมากแต่งบประมาณเหล่านั้นได้น าไปใช้จ่ายอะไรบ้าง ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน       
ด้านความมั่นคง (ศปม.)  มีหัวหน้าเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยมีอัตราก าลังรวมทั้งสิ้น 109,981 อัตรา      
ตั้งมาเพ่ือควบคุมสถานการณ์โควิด เพ่ือตั้งศูนย์และย้ายผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีอีกหน้าที่คอยเสริมกองร้อยควบคุม
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ฝูงชน ก าลังพลเหล่านั้นมีสิทธิ์ต่ออายุราชการเป็นทวีคูณเพ่ิมขึ้น เพ่ือเกื้อหนุนก าลังพลในกองทัพสืบทอดอ านาจ
ของนายกรัฐมนตรี และมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจ านวนมากและไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใช้งบประมาณ     
ไปแล้วจ านวนเท่าไร และท างานสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ ในส่วนของกระทรวงกลาโหม ใช้งบกลางในการแก้ไขปัญหา
โควิด-19 ไปในการควบคุมตามแนวชายแดน แต่กลับมีการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าวจนท าให้           
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีกรณีการสอบสัมภาษณ์นักเรียนนายร้อย
ต ารวจที่มีการน าหน่วยงาน Local CAT และจิตอาสา 904 เข้ามาให้แนวทางการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้า     
เป็นนักเรียนเตรียมนายร้อยต ารวจ แทน ผบ.ตร. และยังเข้ามาเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์โดยมีการตั้งค าถาม
ในเรื่องการบริหารของนายกรัฐมนตรีและม็อบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อีกท้ังยังกีดกันบุคคลที่เป็น LGBTQ คือกลุ่มที่
แสดงออกถึงความหลากหลายทางเพศ นอกจากนี้ ยังมีการล็อกสเปคการจัดชื้อยุทโธปกรณ์โครงการซื้อเครื่องบิน
ใช้งานทั่วไป เป็นเครื่องบินล าเลียงท าให้พบส่วนต่างหายไปเป็นจ านวนมาก หากดู TOR พบว่ามีล็อกสเปค       
ให้คนขายอะไหล่มาซ่อม ซึ่งถือเป็นเรื่องผิดระเบียบของกองทัพบกที่ห้ามมีค่าซ่อมเกินกว่า 65% ของราคาและยัง
ผิดในด้านนโยบาย  
  ส าหรับในประเด็นด้านการต่างประเทศนั้น แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านายกรัฐมนตรี          
ยังขาดความรู้ความเข้าในหลายประการ ตั้งแต่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
ประเทศไทยได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศน้อย แม้แต่ในอาเซียนเองประเทศไทยก็ยังมีบทบาทลดลง    
อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะการแสดงท่าทีต่อสถานการณ์รัฐประหารในประเทศเมียนมา และการส่งผู้แทนเข้าร่วม
พิธีสวนสนาม ในโอกาสครบรอบวันสถาปนากองทัพเมียนมา อันเป็นการแสดงให้เห็นจุดยืนของนายกรัฐมนตรี 
  ส าหรับประเด็นการจัดหายุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพอากาศ หากมีการจัดซื้อจากต่างประเทศ  
จะท าให้ไม่มีความลับทางยุทธวิธี แต่หากกองทัพอากาศจัดซื้อยุทโธปกรณ์ภายในประเทศ จะเป็นการสร้างงาน
ให้กับคนในชาติและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วย ส่วนการตรวจสอบการจัดหายุทโธปกรณ์        
ของกองทัพอากาศ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ ระยะที่ 7 ( N-SOC 
C2) โครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ (GBAD) และโครงการจัดหาทดแทนวิทยุ
พ้ืนดิน-อากาศ มูลค่ารวมเกือบ 3 พันล้านบาทว่า พบว่าการจัดหายุทโธปกรณ์ครั้งนี้มีความไม่ชอบมาพากลหลาย
ประการ ตั้งแต่การสั่งการให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงการเดิม ทั้งที่เป็นเป้าหมายหลัก      
ที่ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานปกป้องงบประมาณและออกเป็นกฎหมายแล้ว โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ไม่ปรากฏหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ ตามระเบียบของกองทัพอากาศจะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวไปยัง
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพ่ือพิจารณาแนวทางปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพ่ือความถูกต้อง แต่กลับพบว่ามีการ  
สั่งการจากผู้ใหญ่ให้เร่งรัดด าเนินการในลักษณะเร่งรีบและข้ามขั้นตอนในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์  
  ส าหรับประเด็นการจัดซื้อเรือด าน้ านั้น นายกรัฐมนตรีปล่อยปละละเลย กระท าการทุจริต     
ต่อหน้าที่ จงใจใช้อ านาจหน้าที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีจ่ายเงินจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์     
ของกองทัพอย่างต่อเนื่อง ทั้ งที่ยังไม่มีสถานการณ์การสู้รบใด ๆ ไม่ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ             
และประชาชนโดยส่วนรวมเป็นที่ ตั้ง โดยการจัดซื้อเรือด าน้ าล าที่  1 ไปแล้ว ส่วนล าที่  2 และ 3 มูลค่า        
22,500 ล้านบาท ยังไม่ได้ซื้อ แต่มีการเสนอเข้ามาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบกับโครงการก่อสร้างโรงซ่อมเรือด าน้ า โครงการก่อสร้างโรงเก็บ      
อาวุธ ฯลฯ รวมเป็นงบประมาณกว่า 44,222 ล้านบาท ทั้งยังเป็นการลงนามระหว่างกองทัพเรือกับตัวแทน
บริษัทเอกชน ไม่ได้ลงนามซื้อกับรัฐบาลจีน นอกจากนี้ ยังมีการจัดซื้อเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบก ซึ่งไม่มี
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ระบบอ านวยการรบและระบบอาวุธ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นกรณีการจ่ายภาษีมูลค่าเพ่ิมในการจัดซื้อเรือด าน้ า 
ทั้ งหมด 5 งวดงาน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 820 ล้านบาท ที่กองทัพเรือต้องจ่ายให้กรมสรรพากรไทย              
จึงมีข้อสงสัยว่าในเมื่อเป็นการซื้ออาวุธ ยุทธภัณฑ์ ซึ่งตามประมวลกฎหมายรัษฎากรระบุยกเว้นค่าด าเนินการ 
หรือภาษีให้การจัดซื้อเรือด าน้ าที่น าเข้าโดยกองทัพเรือ เหตุใดกองทัพเรือจึงต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพ่ิมส าหรับ
โครงการสร้างท่าจอดเรือด าน้ า กองทัพเรือก็มอบหมายให้บริษัท CSOC เข้ามาด าเนินการ ทั้งที่ผู้รับเหมา      
ของประเทศไทย หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองก็สามารถด าเนินการได้เช่นกัน พฤติการณ์ดังกล่าวทั้งหมด       
จึงเป็นการทุจริตหรือไม ่
  สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี       
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นต่าง ๆ  อาทิ การทุจริตการจัดซื้อชุดตรวจ ATK จ านวน 8.5 ล้านชิ้น 
โดยมีการสงสัยว่า บริษัทเอกชนที่ชนะการประมูลการจัดซื้อชุดตรวจ ATK เป็นผู้เข้าร่วมหลักสูตรวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นเดียวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และมีการตั้ งข้อสงสัยว่าผู้ที่ขาย
เครื่องบินส่วนตัวให้กับเจ้าของบริษัทเอกชนดังกล่าว คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกัน 
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตในประเด็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคุณสมบัติของชุดตรวจ ATK เป็นการ  
ท าไปเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทที่ชนะการประมูลหรือไม่ และท าให้เกิดความกังขาในเรื่องคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
เหตุใดจึงไม่เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพให้กับประชาชน หากทราบผลการติดเชื้ออย่างรวดเร็ว จะสามารถเข้าสู่
ระบบการรักษาได้โดยเร็วเช่นกัน เครื่องตรวจจึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม
ที่มีส่วนตัดสินใจในการจัดซื้อวัคซีน และชุดตรวจ ATK นั้น ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเครือญาติ           
2) กลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดซื้อวัคซีน และชุดตรวจ ATK และ 3) กลุ่มที่มาจากภาคเอกชนและราชการ 
ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันโดยผ่านหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เคยศึกษาในโรงเรียนมัธยม     
แห่งหนึ่ง และบริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง เช่นนี้แล้วจะไว้วางใจกลุ่มคนเหล่านี้ ให้มีส่วนในการตัดสินใจ      
สั่งซื้อวัคซีน Sinovac หรือชุดตรวจ ATK ได้หรือไม ่
  สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ในประเด็นที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กรณีการทุจริตเพิกถอนเอกสารสิทธิ    
ที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายโดยเอกสารสิทธิทับซ้อนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณเขากระโดง   
ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  โดยที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงกรมที่ดิน เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินที่ออกทับที่ดินของการรถไฟฯ ในพ้ืนที่บริเวณเขากระโดง         
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ 5,083 ไร่ ซึ่งศาลฎีกาได้มีค าพิพากษาคดีว่า เป็นพ้ืนที่ของ  
การรถไฟฯ  และให้ ขนย้ ายทรัพย์ สิ นออกจากที่ ดิ น ก่อนที่ การรถไฟแห่ งประเทศไทยได้มี หนั งสื อ                      
ที่ รฟ 1/1911/2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาด าเนินการเพิกถอนหนังสือ    
แสดงสิทธิในที่ดินที่ออกทับที่ดินของการรถไฟฯ ในพ้ืนที่บริเวณเขากระโดง ซึ่งกรมที่ดินอยู่ระหว่างจัดส่งข้อมูล
เอกสารหลักฐานของการรถไฟฯ ให้จังหวัดบุรีรัมย์พิจารณาและหากข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า มีการออกหนังสือ
แสดงสิทธิในที่ดินแปลงใดออกไปคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะได้พิจารณาด าเนินการเพิกถอนหรือ
แก้ไขตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ข้อเท็จจริงทั้งหมด ถือว่าเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ 
  สมาชิกฯ อภิปรายไม่ไว้วางใจนายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การยางแห่งประเทศไทยเร่งระบายสต็อกยางพารา    
ในระดับราคาจ าหน่ายที่เหมาะสม และต้องเกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐบาล การยางแห่งประเทศไทยจึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารสต็อกยางเพ่ือด าเนินการตรวจสอบปริมาณยาง ก าหนดหลักเกณฑ์การปรับลดคุณภาพ   
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ยางและการตรวจสอบคุณภาพยาง โดยประเมินปริมาณยางคงเหลือ จ านวน 104,763,355.37 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
3,877 ล้านบาท มีราคาเฉลี่ยกิ โลกรัมละ 37.01 บาท อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2564 การยาง 
แห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระตามมติของคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทย ส ารวจตรวจสอบ
ปริมาณยาง มีราคาเฉลี่ยเหลือกิโลกรัมละ 33.91 บาท จึงตั้งข้อสังเกตว่าการยางแห่งประเทศไทยและบริษัท 
ผู้ประเมินใช้หลักการใดในการประเมินคุณภาพยางท าให้ราคายางตกลงและมีความผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด  
โดยในเดือนเมษายน 2564 คณะกรรมการยางแห่งประเทศไทยยังได้มีมติเห็นชอบให้เสนอราคา หลักเกณฑ์  
และขั้นตอนการด าเนินการสต็อกยางด้วยวิธีการเสนอราคาแบบเหมาคละคุณภาพและคละโกดัง จ านวน 17 
โกดัง โดยบริษัทที่จ้างมาประเมินคุณภาพยางกลับไม่มีการระบุในเอกสารการด าเนินงานว่าสามารถตรวจสอบ
คุณภาพยางได้  อีกทั้ งยังมีค่าใช่จ่ายในการด าเนินโครงการมากถึง 32,000 ล้านบาท และงบรายจ่าย 
จากเงินกองทุนพัฒนายางพาราอีก 925 ล้านบาท นอกจากนี้ ประกาศของการยางแห่งประเทศไทยยังได้ก าหนด
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอซื้อยางที่เฉพาะเจาะจงมากเกินไป ท าให้มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว และเป็นการ
เสนอราคาที่ต่ ากว่าตลาด ส่งผลให้รัฐเสียหายเป็นมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท และเป็นการกระท าที่ผิดตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 8 พระราชบัญญัติการยาง 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2542 สิ่งเหล่านี้คือความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างร้ายแรง 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจง
ในประเด็นด้านสาธารณสุข ตลอด 15 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการปรับกลยุทธ์เพ่ือรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลตา (Delta) ในปัจจุบัน 
ส าหรับในช่วงปี 2563 รัฐบาลด าเนินการใช้มาตรการในภาพรวม คือ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ และการป้องกัน
ในระดับบุคคล โดยมีผลการด าเนินการในช่วงแรกสามารถควบคุมการแพร่เชื้อจากต่างประเทศ และการแพร่
ระบาดในประเทศโดยใช้ระยะเวลาประมาณ 70 วัน ส่วนในช่วงที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564) รัฐบาล         
ได้ด าเนินการมาตรการแนวทางการควบคุมโรคโดยใช้หลักการ Bubble and Sealed เพ่ือจ ากัดการระบาด
ภายในคลัสเตอร์ไม่ให้แพร่เชื้อไปสู่ภายนอก และส่งเสริมให้มีการกระจายอ านาจไปยังคณะกรรมการ         
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิจารณามาตรการในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมเติมการสอบสวนโรคเชิงรุกและ    
การสอบสวนโรค รวมทั้งการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพ่ือให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วและมีการปรับ
มาตรการเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ผลการด าเนินการสามารถควบคุมการแพร่ระบาด
ได้ในระยะเวลาประมาณ 80 วัน ส าหรับช่วงที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 – ปัจจุบัน) จ าเป็นต้องมีการปรับกลยุทธ์
เพ่ือรับมือกับการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลตา ซึ่งมีการแพร่ระบาดถึงร้อยละ 80 ของประเทศ โดยกระทรวง
สาธารณสุขและคณะแพทย์ได้คิดค้นสูตรการฉีดวัคซีนสลับชนิดคือ เข็มที่ 1 Sinovac เข็มที่ 2 AstraZeneca  
และฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นบูสเตอร์โดส (Booster Dose) ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า     
และกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งมีมาตรการควบคุมตามระดับความรุนแรง โดยแบ่งพ้ืนที่เป็นจังหวัดสีเขียว สีเหลือง สีแดง 
และสีแดงเข้ม และมีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์เฉพาะจังหวัดสีแดงเข้มเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบและเป็น
ภาระของประชาชนเกินความจ าเป็น การตั้งข้อสังเกตของสมาชิกฯ หลายท่านต่อมาตรการล็อกดาวน์ที่ส่งผลให้
เกิดการออกนอกพ้ืนที่ไปยังต่างจังหวัดนั้น ขอชี้แจงว่าเมื่อประชาชนเดินทางไปยังต่างจังหวัด ในแต่ละพ้ืนที่         
ก็มีมาตรการคัดกรองและกักตัวก่อนเข้าไปในพ้ืนที่ ส่วนระบบสาธารณสุขในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขต
ปกครองพิเศษ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จึงต้องเข้ามา
บูรณาการท างานร่วมกันเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ ส าหรับ
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ระบบตรวจคัดกรอง มีการด าเนินการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) 
และควบคุมราคาเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และเร่งด าเนินการ         
ตรวจเชิงรุกในชุมชนโดยบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ประชาชน จิตอาสา จัดทีม
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Comprehensive Covid-19 Response Team (CCRT) 
และการสนับสนุนจากชมรมแพทย์ชนบท เพ่ือคัดแยกผู้ติดเชื้อเข้าระบบการรักษาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งได้เพ่ิม
หลักการส าคัญ ได้แก่ การจัดระบบจ่ายยาฟาวิพิราเวียร์และฟ้าทะลายโจร การเพ่ิมและขยายโรงพยาบาลสนาม
ในทุกพ้ืนที่ และจัดตั้งศูนย์พักคอย การเพ่ิมแนวทางการพักรักษาตนเองที่บ้าน (Home Isolation) ศูนย์แยกกัก
ในชุมชน (Community Isolation : CI) การแยกกักในที่ท างาน (Company Isolation) และโรงงาน (Factory 
Isolation) รวมทั้งการจัดระบบขนส่งผู้ป่วยอ านวยความสะดวกกลับภูมิล าเนาเพ่ือเข้ารับการรักษาตัว นอกจากนี้ 
กรณีการด าเนินการจัดหาชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 แบบแอนติเจน (Antigen Test Kit : ATK) ที่ต้องผ่าน     
การรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) นั้น ขอยืนยันว่าที่เป็นการลงลายมือชื่อเห็นชอบผลการประชุม     
ของ ศบค.เพ่ือน าเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อน             
จึงจะสามารถด าเนินการได้ และได้ตรวจสอบบันทึกการประชุมแล้ว พบว่าไม่มีการเห็นชอบการด าเนินการ
ดังกล่าวตามที่ถูกกล่าวอ้างแน่นอน ส่วนการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีการวางแผนให้วัคซีน AstraZeneca 
เป็นวัคซีนหลัก และให้วัคซีน Sinovac เป็นวัคซีนเสริม เพราะเป็นวัคซีนเชื้อตาย มีผลข้างเคียงน้อย โดยล่าสุด
ประเทศไทย ฉีดวัคซีนไปแล้ว 32.6 ล้านโดส หลังจากนี้ตั้งเป้าฉีดวัคซีนให้ได้วันละ 900,000 โดส จากปัจจุบัน     
มีการฉีดวัคซีนวันละ 600,000 โดส ทั้งนี้ ขอยืนยันการไม่เข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ในระยะแรกไม่ใช่การตัดสินใจ
ที่ผิดพลาด เพราะต้องน าเงินจ านวนมากไปประกันโดยที่สามารถระบุเวลาชัดเจนในการขอรับวัคซีนได้ ส่วนกรณี              
ที่มีการอภิปรายว่าการจัดซื้อวัคซีนราคาสูงนั้น เป็นเรื่องของผู้ขายที่ก าหนดราคาและในกระบวนการฉีดวัคซีน
จะต้องมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประกอบด้วย ส่วนการบริหารจัดการเตียงรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 นั้น รัฐบาลพยายาม
บริหารจัดการเตียงในกลุ่มสีเหลืองและสีแดง เพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียม เพ่ือเดินหน้า         
สู่การเปิดประเทศ 

  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม      
ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ตนไม่ได้ทุจริตอย่างที่ถูกกล่าวหา และถ้าหากทุจริตจริงคงไม่กล้ายืนต่อหน้าประชาชน           
ทั้งประเทศ ส่วนที่มีการกล่าวหาว่ามีการทุจริตในโครงการตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ (191) เชื่อมกล้อง
วงจรปิดทั่วประเทศ โครงการดังกล่าวมีการอนุมัติใช้งบของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มูลค่าเกือบ 7,100 ล้านบาท ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
น าไปใช้ นอกจากนี้ รัฐบาลมุ่งมั่นให้ประชาชนคนไทยปลอดจากยาเสพติดมีการจับผู้เสพ ผู้ค้า และยึดทรัพย์     
ไปแล้ว จ านวน 6,000 ล้านบาท  

  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงกลาโหม          
ให้ตอบชี้แจง ประเด็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในครึ่งปีแรกถึง 2 เปอร์เซ็น ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาในทางที่
ดี  ส่วนประเด็น เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนั้น พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา และนายอนุทิน ชาญวีรกูล                  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหาวัคซีน โดยมีการฉีด
วัคซีนให้กับประชาชนแล้ว จ านวนกว่า 30 ล้านโด๊ส โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายในเดือนตุลาคม 2564 ประมาณ      
50 ล้านโด๊ส จากนั้นจะมีวัคซีนน าเข้ามาตลอดระยะเวลา ส่วนในวันที่ 1 กันยายน 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธาน              



7 

 

 

มีมติเห็นชอบให้เปิดกิจการ กิจกรรมเพ่ิมเติม ตามความพร้อมและความจ าเป็น เพื่อให้ประชาชนสามารถด าเนิน
ชีวิตได้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด นอกจากนี้ ถึงแม้จะมีบริษัทที่ปิดกิจการไปแล้ว จ านวน 6,000 ราย แต่ที่ผ่าน
มาในปี 2564 มีผู้เปิดกิจการมากกว่า 40,000 ราย ส่วนบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทน     
ของระบบเศรษฐกิจไทยมีก าไร 528,000 ล้านบาท และสูงกว่าในปี 2562 ส่วนตัวเลขของส านักงานส่งเสริมการ
ลงทุนในครึ่งปีแรก 2564 มีจ านวน 386,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 มีเพียง 150,000 แสนล้านบาท          
ซึ่งภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างมีความเชื่อมั่น โดยรัฐบาลได้มีโครงการ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"          
ท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ตเป็นจ านวนมาก และบางส่วนเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัด 
อ่ืน ๆ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวในยุคหลังโควิด-19 ที่ในหลาย ๆ ประเทศได้มีการ         
จับตามองท าให้มียอดนักท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพ่ือช่วงชิงความได้เปรียบด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
อย่างไรก็ตาม ไม่ได้ยึดติดกับการท่องเที่ยวแต่เพียงอย่างเดียว โดยได้มีการส่งเสริมอุตสาหกรรม อาทิ อาหาร  
แปรรูป ขนส่ง การแพทย์ ยานยนต์ และไฟฟ้า ซึ่งล้วนแต่เป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญทั้งสิ้น ขอให้เชื่อมั่นว่า
สภาพเศรษฐกิจไทยอยู่ในล าดับที่ดี และรัฐบาลมีความห่วงใยดูแลประชาชนในทุกมิติอย่างครบถ้วน 

  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข             
ตอบชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ที่มีความผิดพลาดว่า เป็นเพียงโรคไข้หวัดธรรมดา ไม่มีการเตรียมพร้อมและละเมิดกฎหมาย จนท าให้เกิด 
การแพร่ระบาดในวงกว้าง เมื่อกระทรวงสาธารณสุขได้ทราบว่าโรคระบบทางเดินหายใจได้แพร่ระบาด  
เมื่อปี พ.ศ. 2562 จึงได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประสานข้อมูลจาก
เครือข่ายนานาชาติเพ่ือเพ่ิมความเข้มงวด ยกระดับการตรวจหาผู้ติดเชื้อ และเน้นการเฝ้าระวัง ตลอดจน 
ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ โดยได้พบผู้ป่วยรายแรก คือ นักท่องเที่ยวจากประเทศจีน จึงไดม้ีการค้นหาผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 พบว่ามีจ านวน 30 คน เดินทางมาจากประเทศจีนทั้งหมด โดยไม่มีผู้ใดเสียชีวิตและเดินทางกลับ
ประเทศจีนด้วยวามปลอดภัย ท าให้รัฐบาลจีนซาบซึ้งในมิตรไมตรีของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม โรคโควิด-19 
เป็นโรคอุบัติใหม่จึงต้องมีการรับมือ ทั้งการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการรักษาโรค โดยมีการปรับแนวทาง 
รับมือกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด ท าให้มีผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 90  
อัตราการเสียชีวิตในประเทศไทยยังต่ ากว่าอีกหลายประเทศ แต่การแพร่ระบาดในรอบที่ 3 มีความรุนแรง 
ในทุกมิติ ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการลักลอบเข้าประเทศของแรงงานต่างชาติอย่างผิดกฎหมาย และประชาชน
บางส่วนขาดความระมัดระวัง มีการเดินทางไปมาหาสู่กันอย่างเสรี  นอกจากนี้ รัฐบาลได้ตั้ง ศบค. โดยมี 
การบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน เพ่ือให้มีการควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้ง ยังได้สร้าง
โรงพยาบาลสนามบุษราคัมเพ่ือรักษาผู้ป่วย โดยโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ มีการเพ่ิมจ านวนเตียงมากขึ้น เพ่ือลด
อัตราการเสียชีวิต นอกจากนี้ ยังมีการบรรจุลูกจ้างให้เป็นข้าราชการกว่า 4 หมื่นอัตรา และมอบหมายให้
กระทรวงสาธารณสุขปรับการตรวจหาเชื้อแบบ ATK โดยรัฐบาลจะด าเนินการจัดหาให้กับประชาชน พร้อมกันนี้
นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน 
ป้องกัน ควบคุมและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และกระทรวงสาธารณสุขท าหน้าที่ 
ในการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชน คือ AstraZeneca และ Sinovac โดยเบื้องต้นมีการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากร
ทางการแพทย์ จากนั้น จึงเร่งจัดหาให้กับประชาชนทันทีและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้การสนับสนุน
และพัฒนาวัคซีนให้กับแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีการทดลองก้าวหน้าตามล าดับ 
ทั้งนี้  ประชาชนชาวไทยจะต้องได้รับวัคซีนภายในสิ้นปี 2564 อย่างถ้วนหน้า และขออภัยเป็นอย่างยิ่ง 
ที่ไม่สามารถรักษาชีวิตของประชาชนหลายท่านได ้  
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  นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบชี้แจงว่า แผนการจัดหา
วัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการจัดส่ง Astra Zeneca ในช่วงเดือนกรกฎาคม 
2564 จ านวน 3.5 ล้านโดส จากนั้นมีการหารือกับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
สาธารณสุข และเจรจากับ Astra Zeneca น าไปสู่การปรับแผนจัดส่งวัคซีนโดยมีการเพ่ิมจ านวนวัคซีนตั้งแต่
เดือนสิงหาคมประมาณ 6 ล้านโดส กันยายนประมาณ 10 ล้านโดส นอกจากนี้ ทุกภาคส่วนมีการเตรียม
โรงพยาบาลสนาม (Field hospital) ซึ่งเป็นสถานที่ส าหรับรองรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นการเตรียม     
ความพร้อมของระบบบริการและควบคุมป้องกันการติดเชื้อในการดูแลผู้ป่วยที่มีจ านวนมากและผู้ป่วยไม่มีอาการ
หรือแสดงอาการน้อย ส่วน Hospitel เพ่ือรองรับผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรืออาการเพียงเล็กน้อยแต่จะต้องได้รับ       
การตรวจสอบลงทะเบียนตามแนวทางของกรมการแพทย์ และ Home Isolation ส าหรับการกักตัวดูแลตัวเอง  
ที่บ้านและการดูแลตนเองในชุมชนส าหรับผู้ป่วยโควิด-19 ระดับอาการสีเขียวที่ไม่แสดงอาการ แต่ต้องกักตัวเอง
และกินยาและเช็กอาการตามแพทย์แนะน า ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้มีมากถึง 80% นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข    
ได้ด าเนินการระดมเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เรียกว่ากลุ่ม 608 ประกอบไปด้วยประชาชน 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) กลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป  2) กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจ าตัว 7 โรคคือ โรคทางเดินหายใจ
เรื้อรัง โรคหัวใจ หลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็งและโรคเบาหวาน        
3) กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งคาดว่าในอนาคตข้างหน้าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น        
เป็นล าดับ ส าหรับกรณีที่แสดงความคิดเห็นในการให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ในช่วงที่มีผู้ติดเชื้อจ านวนมาก 
ขณะนั้นประชาชนทราบดีว่าจ านวนผู้ติดเชื้อมีจ านวนสูงขึ้นจากหลักพันไปจนหลักหมื่น จึงได้เตรียมศักยภาพ  
ของเตียงให้สอดคล้องเพ่ือรองรับผู้ที่ติดเชื้อจะเห็นว่ามีบางกรณีเข้าไม่ถึงการรักษาและเสียชีวิต จึงน าเสนอ
ข้อเท็จจริงให้ประชาชนเข้าใจและทราบถึงสถานการณ์ว่าสถานการณ์ผู ้ติดเชื้อและเตียงรอรับผู้ติดเชื้อ     
มีป ัญหาเพื ่อให้ประชาชนตระหนักถึงสถานการณ์ที ่เป็นจริงในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19        
ไม่สามารถเอาข้อมูลเวลาใดเวลาหนึ่งมาเปรียบเทียบกับในสถานการณ์อีกเวลาหนึ่งได้ จึงต้องเรียนรู้และ
สู้กับโควิด-19 โดยมีการปรับแผนด าเนินการที่จะต่อสู้กับคนไข้ที่มีจ านวนสูงขึ้น  
   พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  ชี้แจงในประเด็น          
ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) มีหน้าที่ก ากับและด าเนินการสถานการณ์         
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในส่วนที่รับผิดชอบ ส่วนที่มีการกล่าวว่ามีอัตราก าลัง
ประมาณ 1 แสนนายนั้น ส่วนใหญ่เป็นก าลังต ารวจที่ประจ าการอยู่ทั่วประเทศ และกองทัพบกซึ่งประจ าการ    
อยู่ในบริเวณชายแดน โดยได้รับงบประมาณในส่วนของเบี้ยเลี้ยงประมาณร้อยละ 92 จากงบประมาณทั้งหมด   
ซึ่งจะให้เฉพาะเวลาออกปฏิบัติการเท่านั้น คนละ 200 บาทต่อวัน ส่วนผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงและท างานร่วมกับ
สาธารณสุขจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 420 บาทต่อวัน ส่วนสิทธิได้นับเวลาทวีคูณส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่  ตามที่
กระทรวงกลาโหมก าหนดในระหว่างที่มีการรบ หรือการสงคราม หรือการปราบปรามจลาจลนั้น หากเป็นการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก าหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวและ
ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง ส่วนประเด็นการอนุมัติงบกลางนั้น ใช้ส าหรับขยายและเพ่ิมโรงพยาบาลสนาม สร้างห้อง
ความดันลบ ระบบออกซิเจน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ส าหรับงบประมาณเพ่ิมเติมนั้นใช้ในการ        
เพ่ิมอัตราก าลังเพ่ือป้องกันการลักลอบเข้ามายังบริเวณชายแดน ส่วนการจัดหาเครื่องบินล าเลียงขนาดกลาง 
C295 ที่มีสมาชิกฯ อภิปรายว่ามีงบประมาณส่วนต่างถึง 100 ล้านบาทนั้น เป็นเครื่องบินล าเลียงที่ใช้ในภารกิจ
อเนกประสงค์ ขอยืนยันว่าไม่มีส่วนต่าง และเป็นการเบิกจ่ายงบประมาณตามกรอบที่ได้รับการอนุมัติ          
ส่วนโครงการซ่อมปรับปรุงรถ กองทัพบกได้พิจารณาแล้วพบว่ารถมีการช ารุดจ านวนมาก จึงมีแนวความคิด       
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ที่จะปรับปรุงแทนการจัดหามาทดแทนเพ่ือให้สามารถใช้งานได้อีก 10 ปี โดยหน่วยสรรพาวุธทหารบก และใช้
ชิ้นส่วนภายในประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ก าชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และต้องท าให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ส าหรับโครงการจัดซื้อ
ยุทโธปกรณ์กองทัพอากาศ 3 โครงการ คือ โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ ระยะที่ 7      
( N-SOC C2) โครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ (GBAD) และโครงการจัดหา
ทดแทนวิทยุพ้ืนดิน - อากาศ ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยรับงบประมาณ เมื่อด าเนินการ  
เสร็จแล้ว จะต้องขอรับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณในเรื่องราคา และการด าเนินการขออนุมัติ
ด าเนินการจัดหา ในการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ก าชับให้ทุกหน่วยที่ด าเนินการจัดซื้อจัดหา      
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ส าหรับการจ้าง
สร้างเรือด าน้ า ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญและสามารถรักษาผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศได้         
โดยประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้จัดหาเรือด าน้ าเพ่ิมเติมเช่นกัน ส่วนประเทศไทยอยู่ในระหว่าง          
การสร้างเรือ และมีการชะลอโครงการในปี 2563 – 2565 เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและวิกฤตโควิด-19 
ทั้งนี้ ขอยืนยันว่ามีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเพ่ือปกป้องอธิปไตยของชาติ คุ้มครองการขนส่งทางทะเล และรักษา
ความมั่นคงทางทะเล 
  เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่ งพักการประชุมเวลา  
23.11 นาฬิกา และนัดประชุมต่อในเวลา 09.00 นาฬิกา 
 

 
พักประชุมเวลา 23.11 นาฬิกา 
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